



ประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2556

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อ 13 กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา นั้น

เพื่อให้หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นไปตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ในการขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 จึงได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

บทความวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ.

งานวิจัย/...

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.

อนึ่ง หากคณะวิชาใดประสงค์จะระบุวารสาร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะวิชา และหากเป็นวารสารที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามที่กำหนดข้างต้นนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกนี้ ใช้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. 2556



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

